

XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ

01. Linh Anh. Hưng Yên: Xử lý nhiều tụ điểm đánh bạc sau Tết// Pháp luật và Xã hội. - 2019. - Ngày 21 tháng 02. - Tr.13

Xác định sau Tết Nguyên đán, tệ nạn cờ bạc thường có diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo lực lượng công an các đơn vị đồng bộ đẩy mạnh nhiều biện pháp nghiệp vụ; tăng cường nắm tình hình tại một số địa bàn trọng điểm, phức tạp về tệ nạn xã hội để kịp thời phát hiện, bắt giữ các tụ điểm đánh bạc. Cụ thể: tại xã Nhuế Dương, thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu; tại 2 xã Yên Phú, Trung Hòa, huyện Yên Mỹ lực lượng chức năng bắt quả tang hàng chục đối tượng là người địa phương đang có hành vi đánh xóc đĩa ăn tiền, thu giữ hàng trăm triệu đồng cùng nhiều vật chứng liên quan. Các vụ đánh bạc trên đang được lực lượng chức năng tích cực điều tra, xử lý theo quy định.

ĐC.226

02. Tuấn Ngọc. Hưng Yên: Vụ khiếu kiện đòi quyền chính sách kéo dài//Pháp luật Việt Nam. - 2019. - Ngày 19 tháng 02. - Tr.14

Ông Đỗ Văn Kiều (thường trú tại thôn Như Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm) gửi đơn phản ánh về việc đã nhiều năm khiếu nại đòi quyền lợi cho người thân tham gia cách mạng nhưng đến nay vẫn chưa được chính quyền giải quyết. Theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính Phủ quy định về trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.... Ông Kiều cho biết, cụ Đỗ Văn Âm (đã mất) là người từng che giấu cán bộ cách mạng, đưa tin trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, được Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng tặng Bằng khen năm 1965.

ĐC.257

03. Thịnh Nguyễn. “Đòn bẫy” phát triển mô hình kinh tế tập thể// Trang trại Việt. - 2019. - Số 92. - Tr.50

Hưng Yên là một trong những tỉnh sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND). Hiện nay, Hội Nông dân tỉnh đang quản lý và cho vay hơn 66 tỷ đồng. Từ nguồn vốn Quỹ HTND các cấp hội đã tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập mới 29 tổ hợp tác, hợp tác xã, tham gia xây dựng 64 mô hình kinh tế tập thể, nhiều mô hình liên kết có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng tỷ đồng, thu hút nhiều lao động.

ĐC.258

KINH TẾ

04. Đặng Quang. Chàng trai làm cây “hoa hậu” độc đáo//Trang trại Việt. - 2019. - Số 92. - Tr.42-43

Lấy vương miện hoa hậu làm cây chưng tết là ý tưởng độc đáo mà anh Phạm Văn Hoàn (sinh năm 1988) ở huyện Văn Giang đã và đang thực hiện rất thành công. Hiện sản phẩm bưởi, quýt "hoa hậu" mới lạ này của anh đã có mặt trên thị trường tết và đã thu hút nhiều “thượng đế” khắp các nơi đến thăm quan, đặt hàng. Năm nay anh Hoàn đưa ra thị trường khoảng 100 sản phẩm với nhiều chủng loại khác nhau, đặc biệt trong số đó có bộ ba sản phẩm bưởi, quýt "vương miện hoa hậu" có giá trên 100 triệu đồng...

ĐC.424.7

05. PV. Bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở Hưng Yên và Thái Bình//Nhân dân. - 2019. - Ngày 20 tháng 02. - Tr.8; cũng xem: Hà Nội mới. - 2019. - Ngày 20 tháng 02. - Tr.7; Nông nghiệp Việt Nam. - 2019. - Ngày 20 tháng 02. - Tr.1,2; Nông thôn ngày nay. - 2019. - Ngày 21 tháng 02. - Tr.2,3

Ngày 19/02/2019, Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) cho biết đã xuất hiện 2 ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi tại Hưng Yên và Thái Bình. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các địa phương tập trung các nguồn lực để tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới; tổ chức xử lý tiêu hủy động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, tổng vệ sinh, phun thuốc khử trùng, tiêu độc; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật làm lây lan dịch bệnh....

ĐC.426.2

06. Trần Quang. Quyết liệt ở điểm nóng//Nông thôn ngày nay. - 2019. - Ngày 21 tháng 02. - Tr.3

Theo ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, hiện tỉnh đang có khoảng 600.000 con lợn, tổng đàn thuộc diện lớn ở miền Bắc, do đó nếu không làm tốt công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, thiệt hại sẽ rất lớn. Để ứng phó với dịch tả lợn châu Phi, ông Nguyễn Minh Quang chỉ đạo: Công tác tuyên truyền cho người dân về dịch bệnh phải đặt lên hàng đầu, lãnh đạo địa phương phải có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo thực hiện vệ sinh, phun thuốc sát trùng tiêu diệt các loại mầm bệnh; có biện pháp ngăn chặn các loại côn trùng, gặm nhấm vì chúng có thể mang mầm bệnh từ nơi này sang nơi khác.

ĐC.426.2

07. PV. Lập chốt kiểm dịch 24/24h//Nông nghiệp Việt Nam. - 2019. - Ngày 21 tháng 02. - Tr.3

Theo thông tin mới nhất của UBND xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ, tính đến ngày 20/02/2019, địa phương đã tiêu hủy 543 con lợn của 7 hộ chăn nuôi. Ngay sau khi phát hiện các ổ dịch, chính quyền huyện và Chi cục Thú y tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo khẩn cấp khoanh vùng dập dịch, phân công lực lượng túc trực luân phiên 24/24h để kiểm tra và có phương hướng chỉ đạo trong các trường hợp xảy ra. Liên tục phun thuốc khử trùng, tiêu độc trên địa bàn thôn xảy ra dịch và yêu cầu Chi cục Thú y khẩn trương cấp kịp thời, đầy đủ vật tư cần thiết cho địa phương có dịch.

ĐC.426.2

08. Kê Toại. Nội bắt xuất, ngoại bắt nhập//Nông nghiệp Việt Nam. - 2019. - Ngày 21 tháng 02. - Tr.2-3

Theo thống kê mới nhất của UBND xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, tính đến ngày 19/02/2019, toàn địa phương có 113 hộ tham gia chăn nuôi lợn. Tổng đàn lợn của xã Trung Nghĩa đạt 5.959 con, trong đó có 3.345 lợn thịt, 729 lợn nái, 1.182 lợn con theo mẹ và 33 con lợn đực giống. Tuy nhiên, hình thức chăn nuôi chủ yếu vẫn là nông hộ nhỏ lẻ. Chỉ có khoảng 7 trang trại lớn với quy mô khoảng 500 con. Ngay sau khi xảy ra dịch bệnh, xã đã tiến hành mua 4 tấn vôi bột, đang đặt thêm 5 tấn nữa để cấp phát cho người dân vệ sinh chuồng trại. Chi cục thú y tỉnh Hưng Yên cũng đã cấp phát cho xã 180 lít thuốc sát trùng, tiến hành phun tiêu độc khử trùng 1 lần/ngày. Nguyên nhân lây nhiễm dịch bệnh tại địa phương vẫn chưa thể xác định. Hiện tại, xã đã lập hồ sơ số lợn tiêu hủy trình cấp trên phê duyệt hỗ trợ thiệt hại theo mức quy định của UBND tỉnh Hưng Yên là 38 nghìn đồng/kg.

ĐC.426.2

09. Châu Anh. Điều kiện lao động tại làng nghề đã có cải thiện rõ rệt// Gia đình và Trẻ em. - 2019. - Số 8. - Tr.46-47

Đặc điểm chung của làng nghề gỗ mỹ nghệ ở xã Hòa Phong (huyện Mỹ Hào) và đúc đồng mỹ nghệ ở xã Đại Đồng (huyện Văn Lâm) là có các xưởng sản xuất lớn, các hộ làm gia công chủ yếu sản xuất kinh doanh tại hộ gia đình chưa có quy hoạch làng nghề tập trung, máy móc, công cụ sản xuất rất đa dạng, từ tự động đến thủ công, lực lượng lao động không được qua đào tạo, chủ yếu là truyền nghề, chưa có kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh lao động. Chính vì vậy, tại đây vẫn còn xảy ra tình trạng mất an toàn lao động và môi trường lao động chưa được đảm bảo. Trong khuôn khổ Dự án An toàn và sức khỏe cho lao động trẻ, Cục An toàn lao động đã phối hợp với UBND xã Đại Đồng và UBND xã Hòa Phong triển khai hoạt động tư vấn, tập huấn, hướng dẫn cải thiện điều kiện lao động tại 2 làng nghề trên, qua đó đã thu được những kết quả cải thiện đáng khích lệ.

ĐC.47

Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO

10. Vũ Hân. Hưng Yên: Xác định thêm 29 cháu bé bị sùi mào gà// Thanh Niên. - 2019. - Ngày 19 tháng 02. - Tr.22

Sau 5 tháng kể từ ngày (27/9/2018) Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên trả hồ sơ để điều tra bổ sung do xuất hiện các nạn nhân mới, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã hoàn tất cáo trạng bổ sung, truy tố bà Hoàng Thị Hiền (50 tuổi, trú tại huyện Khoái Châu) về tội vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh trong việc làm lây bệnh sùi mào gà cho hàng trăm cháu nhỏ. Theo cơ quan công an xác định có thêm 29 bé trai khác, ngoài 103 bé được xác định trước đó, từng đến chữa trị tại cơ sở của bà Hiền và bị sùi mào gà. Tuy nhiên, chỉ có 14 gia đình trong số 29 trường hợp đề nghị xử lý, buộc bà Hiền phải bồi thường tổng số tiền hơn 41 triệu đồng chữa trị.

ĐC.61